

*Chào mừng nước Việt nam dân chủ cộng hoà 25 tuổi*

**Sự lãnh đạo và trưởng thành của Đảng. Bảo đảm mọi quá trình phát triển thắng lợi của Nhà nước ta**

Từ ngày Hồ Chủ tịch đọc bản “*Tuyên ngôn độc lập*” lịch sử (2-9-1945), kết thúc cuộc đời nô lệ 80 năm đen tối của nhân dân ta và tuyên bố thành lập nước Việt nam dân chủ cộng hoà, đến nay đã được 25 năm.

Thử thách của thời gian - những thử thách ấy đối với chúng ta đặc biệt nghiêm trọng, đã chứng minh sức sống vô cùng mãnh liệt của chế độ Nhà nước ta, một chế độ bắt nguồn sâu sắc từ sự vùng lên đấu tranh kiên cường, dũng cảm phi thường và tinh thần lao động sáng tạo vĩ đại của quần chúng nhân dân lao động nước ta.

Chỉ trong một phần tư thế kỷ - thời gian tương đối ngắn - , với chính quyền cách mạng của mình, nhân dân ta đã làm nên những sự nghiệp lịch sử vô cùng vĩ đại, không chỉ có ý nghĩa sâu sắc đối với dân tộc, mà còn có ý nghĩa quốc tế lớn lao. Mỗi bước phát triển và thắng lợi của cách mạng là một bước tăng cường và củng cố chế độ Nhà nước ta luôn luôn xứng đáng với vai trò tổ chức và động viên lực lượng to lớn của toàn dân hướng vào việc hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng.

Vừa mới ra đời, nó đã phải đương đầu với bao nhiêu thử thách ghê gớm, tưởng chừng như không thể nào vượt qua được: chống quân xâm lược và âm mưu bóp chết chính quyền cách mạng đang trong thời kỳ trứng nước của bọn phản động quốc tế và trong nước; khắc phục nạn đói khủng khiếp và sự kiệt quệ về tài chính của chế độ cũ để lại... Nhưng chúng ta đã chiến thắng tất cả và vững chắc tiến bước.

Từ chỗ không có một tác sất trong tay, Nhà nước ta đã động viên lực lượng toàn dân tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến anh dũng 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, kết thúc bằng trận thắng nổi tiếng ở Điện-biên, mở đường cho

miền Bắc tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội và ngày càng trở thành căn cứ vững chắc của sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam.

Thắng lợi to lớn và vẻ vang của cuộc cải cách ruộng đất và cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa nền kinh tế, cùng với những thành quả bước đầu rất quan trọng về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đã củng cố và xây dựng nền tảng kinh tế - xã hội vững chắc cho quyền làm chủ tập thể của nhân dân ta.

Sự nghiệp nổi tiếng anh hùng chống Mỹ, cứu nước thắng lợi đồng thời tiếp tục tăng cường cơ sở của chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc được thế giới ca ngợi như những thiên thần thoại. Nó vừa chứng tỏ sự vững vàng và sức sống mãnh liệt của chế độ Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt nam, vừa thật sự tăng cường và củng cố chế độ đó.

Vẻ vang thay nhân dân Việt nam anh hùng, người làm nên mọi thắng lợi ! Tự hào thay Đảng ta, người tổ chức những thắng lợi đó !

Thật vậy, không ai có thể nói khác được rằng sự lãnh đạo và trưởng thành của Đảng quyết định mọi thắng lợi của nhân dân và quá trình phát triển tiến bộ của chế độ Nhà nước ta.

Nhận rõ sứ mệnh lịch sử vĩ đại của mình, 25 năm qua, Đảng ta đã không ngừng rèn luyện, nâng cao hiểu biết, nắm vững và vận dụng đúng đắn những quy luật về đấu tranh giai cấp, về sự kết hợp hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến, về chiến tranh cách mạng, về xây dựng Đảng, vv... đồng thời nâng cao năng lực tổ chức và hoạt động thực tiễn. Nhờ vậy, Đảng đã lãnh đạo đúng đắn và sáng tạo cả về mặt đường lối, chính sách và mặt hoạt động tổ chức, bảo đảm cho nhân dân ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, Nhà nước ta được xây dựng và củng cố ngày càng vững mạnh.

\*

Chào mừng nước Việt nam dân chủ cộng hoà 25 tuổi, hướng vào việc kiện toàn hơn nữa chế độ Nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhằm tổ chức động viên mọi lực lượng to lớn của toàn dân đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chúng ta hãy tăng cường hơn nữa sự lãnh

đạo của Đảng trưởng thành kịp với những đòi hỏi mới của cách mạng. Do hoàn cảnh Đảng nắm chính quyền và đang lãnh đạo cuộc đấu tranh vũ trang rộng lớn và ác liệt chưa từng có, đồng thời tổ chức và quản lý mọi mặt đời sống của xã hội, nhiều vấn đề mới về xây dựng Đảng đang đặt ra trước mắt chúng ta. Chúng ta phải giải quyết những vấn đề đó như thế nào để làm cho Đảng ngày càng phát triển và củng cố vững mạnh ?

Nếu như thời gian qua Đảng ta đã trưởng thành trong việc nắm vững quy luật của cách mạng dân tộc, dân chủ, quy luật của chiến tranh nhân dân, thì hiện nay, phải vươn lên trong việc nắm vững và vận dụng đúng đắn những quy luật về cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Về mặt này, chúng ta đang còn có nhược điểm lớn. Điều đó thể hiện rõ ở chỗ: đường lối, chính sách cơ bản của Đảng về xây dựng chủ nghĩa xã hội thì rất đúng đắn; song việc vận dụng, phát triển và cụ thể hoá đường lối, chính sách đó vào từng mặt, từng ngành hoạt động trong từng thời kỳ phát triển và ở từng địa phương khác nhau... thì còn có nhiều khó khăn, lúng túng và chậm trễ. Nó đã hạn chế một phần thắng lợi của chúng ta. Bởi vậy, *“cần phải có một sự cố gắng vượt bậc, một sự trưởng thành vượt bậc về mặt này (nắm quy luật của cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội - Chúng tôi chú thích) thì Đảng ta mới đủ sức làm tròn nhiệm vụ là người lãnh đạo xã hội”*<sup>(1)</sup>.

Một vấn đề cấp bách và mâu chốt khác cần được giải quyết tốt hiện nay là ra sức nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn của Đảng và của bộ máy Nhà nước. Đồng chí Lê Duẩn nói: *“Chúng ta có đường lối chính trị đúng đắn, có nền chuyên*

<sup>(1), (2), (3)</sup> Lê Duẩn: *Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành thắng lợi mới*, tạp chí *Xây dựng Đảng*, số 2 và 3, 1970, trang 48, 49, 50.

*chính vô sản sắc bén, có khối liên minh công nông vững chắc, có khối đoàn kết dân tộc rộng rãi, có sức mạnh to lớn của mối quan hệ sản xuất mới, có lòng phấn khởi cách mạng của nhân dân, lại được sự giúp đỡ chí tình của các nước anh em. Vậy cái mà chúng ta thiếu nhất là gì ? Là vốn hiểu biết về kinh tế, về khoa học và kỹ thuật, là năng lực tổ chức, năng lực quản lý”*<sup>(2)</sup>. Thật vậy, trong mọi hoạt động

tổ chức và quản lý, chúng ta còn tỏ ra kém cỏi. Sự kém cỏi đó phản ánh thực tại kinh tế-xã hội nước ta vốn là sản xuất nhỏ tiến thẳng lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Nó mang nặng lẽ thói của phương pháp tổ chức thủ công nghiệp hoàn toàn trái ngược với phương pháp tổ chức đại công nghiệp, một phương pháp duy nhất phù hợp với yêu cầu tổ chức và quản lý xã hội hiện nay.

Nhưng trong thực tiễn, không phải mọi đồng chí chúng ta đều đã nhận thức sâu sắc yêu cầu khắc phục nhược điểm này, nên trong hành động tỏ ra chưa có quyết tâm đầy đủ đi sâu tìm tòi, gian khổ suy nghĩ, nâng cao trình độ, để đẩy tới sự trưởng thành nhanh chóng của Đảng ta, Nhà nước ta về mặt tổ chức, quản lý. Chúng ta hãy ra sức sửa chữa thiếu sót đó, và bằng việc làm, hưởng ứng tích cực lời kêu gọi của Trung ương Đảng. *“Đã đến lúc phải có một sự chuyển biến cách mạng trong quan niệm của chúng ta về vai trò của tổ chức; phải có một sự cải tiến mạnh bạo trong công tác tổ chức của Đảng, trong phương thức quản lý của Nhà nước, của tất cả các cơ quan, các ngành các cấp”*<sup>(3)</sup>.

Ở hoàn cảnh của một đảng nắm chính quyền như Đảng ta hiện nay, sự trưởng thành của Đảng không chỉ đánh dấu bằng sự tiến bộ của bản thân tổ chức mình, mà còn bằng sự vững mạnh của cả chế độ. Đảng mạnh phải gắn liền với chính quyền và các tổ chức quần chúng mạnh, cơ cấu kinh tế vững, quần chúng nhân dân thật sự làm chủ xã hội và tích cực tham gia quản lý mọi mặt.

Vì vậy, đi đôi với những cố gắng nhằm không ngừng nâng cao sức chiến đấu và tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, phải ra sức kiện toàn tổ chức, đề cao và phát huy vai trò tổ chức, quản lý mọi mặt đời sống của chính quyền và vai trò giáo dục, động viên quần chúng của các đoàn thể cách mạng.

Không nên đối lập việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với việc tăng cường hiệu lực của chính quyền. Trái lại, cần nhận rõ sức mạnh của một đảng cầm quyền biểu hiện chính ở hiệu lực và sức mạnh của bộ máy chính quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Cũng không nên hiểu chính quyền tách khỏi quần chúng. Chính quyền vừa là công cụ của Đảng, vừa là tổ chức đại diện cho nhân dân, thể hiện ý chí của nhân dân. Thông qua chính quyền, nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình, tổ chức và quản lý mọi mặt đời sống, đồng thời đấu tranh bảo vệ mọi thành quả đã giành được. Cho nên, đề cao vai trò của chính quyền cũng chính là đề cao quyền làm chủ của quần chúng.

Đối với các cơ quan chính quyền Nhà nước, Đảng không thể buông lỏng lãnh đạo, vì làm như thế là vứt bỏ nguyên tắc, dẫn đến những hậu quả tai hại; song, cũng không thể bao biện mọi công việc làm suy yếu của các cơ quan đó, và kết quả cuối cùng là hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng. Hiện nay, trên hai mặt ấy chúng ta đều có khuyết điểm, cần phải sửa chữa.

Để quần chúng ngày càng giác ngộ sâu sắc về sứ mệnh lịch sử và vai trò người chủ xã hội của mình, tích cực tham gia quản lý mọi mặt đời sống - đó là nguồn sức mạnh vô địch của chế độ - , chúng ta còn phải kiện toàn và phát triển toàn diện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, tích cực đề phòng và ngăn chặn mọi nguy cơ quan liêu hoá, xa rời quần chúng của cán bộ, đảng viên và các cơ quan của Đảng, của Nhà nước.

\*

Hiện nay, chúng ta đang tiến hành “*cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh*”, kết hợp với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và kinh tế cấp bách. Nhưng không nên hiểu cuộc vận động này như một biện pháp chỉ nhằm đáp ứng những yêu cầu trước mắt, một việc làm riêng lẻ, không dính dáng gì đến toàn bộ cố gắng đẩy tới sự trưởng thành của Đảng trong điều kiện mới. Trái lại, cần nhận rõ, đây là một công tác cụ thể nhằm thực hiện một bước ý định nâng cao toàn diện trình độ tư tưởng, hiểu biết và năng lực tổ chức, quản lý của Đảng, đáp ứng đòi hỏi mới của cách mạng. Từ đó, có kế hoạch đưa đảng viên vào chiến đấu và rèn luyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ trước mắt, đồng thời có những biện pháp cơ bản và toàn diện nâng cao trình độ mọi mặt và năng lực công tác của đảng viên.

Cũng không nên hiểu nâng cao chất lượng đảng viên chỉ là, hoặc chủ yếu là nâng cao phẩm chất và năng lực của những đảng viên thừa hành ở cơ sở, mà là nâng cao toàn bộ đội ngũ của Đảng, trong đó sự chuyển biến tiến bộ của các đảng viên là cán bộ lãnh đạo các cấp kể từ trung ương tới cơ sở, có ý nghĩa quyết định. Vừa qua, đối với số đảng viên này, các cấp chưa coi trọng đầy đủ. Sắp tới, cần kết hợp làm tốt việc nâng cao chất lượng tất cả các loại đảng viên. Bất cứ một đảng viên nào, cũng đều hoạt động trong một tổ chức của Đảng và chịu sự chỉ đạo, sự chi phối của tổ chức đó. Không thể có sự tiến bộ của đảng viên, nếu tổ chức đảng trì trệ. Chỉ có sự trưởng thành của tổ chức đảng mới thúc đẩy từng đảng viên và cả tập thể đảng viên trưởng thành. Mặt khác, mỗi đảng viên nâng cao mình lên thì sẽ góp phần tích cực nâng cao chất lượng lãnh đạo và hoạt động của tổ chức đảng. Vì vậy, để nâng cao chất lượng đảng viên, phải đồng thời kiện toàn các tổ chức đảng. Và trong nhiều trường hợp, phải làm tốt một số việc về mặt này trước, dựa vào đó, thúc đẩy sự chuyển biến của các đảng viên.

Hiện nay cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên đã bước đầu triển khai tốt. Kinh nghiệm về chỉ đạo cuộc vận động cho biết, cách làm tốt là phải biết gắn cuộc vận động này với các cuộc vận động quần chúng khác, gắn việc nâng cao chất lượng đảng viên với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Trước mắt, các cấp, các ngành, các địa phương, các đơn vị, tùy theo vị trí và trách nhiệm của mình được phân công, phải chỉ ra một cách đúng đắn và sáng rõ phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể và kế hoạch hành động, với tinh thần cách mạng tiến công và phụ trách đầy đủ, nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung của Đảng. Trên cơ sở đó, dựa vào các yêu cầu của Đảng đối với đảng viên hiện nay và kết hợp với tình hình thực tế của đảng bộ, đề ra những yêu cầu, mục tiêu cụ thể và biện pháp cụ thể về nâng cao chất lượng đảng viên. Tiếp theo, mỗi bước tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch hành động trên là một bước gắn vào đó, thực hiện có trọng điểm các yêu cầu nâng cao chất lượng đảng viên.

Những việc trên chỉ có thể làm tốt nếu mỗi cấp uỷ và cơ quan lãnh đạo của Đảng ở các ngành, trước hết là các đồng chí lãnh đạo chủ yếu, thật sự và trực tiếp nắm, trực tiếp chỉ đạo những việc đó.

Cùng với cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên, chúng ta cũng đang tiến hành “*cuộc vận động phát huy dân chủ, tăng cường chế độ làm chủ tập thể của quần chúng xã viên ở nông thôn*”. Làm tốt cuộc vận động này, chẳng những chỉ động viên tinh thần phấn khởi lao động và nhiệt tình cách mạng của quần chúng, tạo thành động lực mới đẩy mạnh sản xuất, củng cố hợp tác xã và thực hiện mọi nhiệm vụ trước mắt khác, mà còn đưa vào nền nếp việc thực hiện chế độ làm chủ của quần chúng, về các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, nhất là về mặt kinh tế. Đây cũng là biện pháp rất cơ bản nhằm ngăn chặn và sửa chữa những thiếu sót quan liêu, mệnh lệnh, xa rời quần chúng của một số cán bộ, đảng viên, tăng cường thêm một bước mối liên hệ chặt chẽ giữa Đảng và quần chúng.

Vừa qua, nhiều địa phương đã thực hiện tốt đợt đưa Điều lệ vào hợp tác xã, tạo ra một bước chuyển biến mới trong việc động viên quần chúng đẩy mạnh sản xuất và bước đầu xây dựng ý thức phát huy dân chủ, bảo đảm chế độ làm chủ tập thể của quần chúng. Tuy nhiên, cũng còn nhiều nơi chưa làm được như thế. Sắp tới, gắn với cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và thông qua việc chỉ đạo sản xuất, phân phối của hợp tác xã, các tổ chức đảng ở nông thôn cần tăng cường lãnh đạo, từng bước đưa vào nền nếp việc thực hiện đúng Điều lệ, nội quy của các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, nhằm không ngừng phát huy dân chủ, tăng cường chế độ làm chủ tập thể của quần chúng xã viên ở nông thôn. Việc xây dựng và hoàn thiện thêm một bước chức trách của các tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng ở các cấp nhằm phát huy đầy đủ vai trò và sức mạnh của mỗi tổ chức trong điều kiện mới hiện nay, đang là một yêu cầu cấp bách. Giải quyết tốt việc này chính là giải quyết một khâu quan trọng trong vấn đề nâng cao năng lực tổ chức, cải tiến công tác quản lý của Đảng và Nhà nước hiện nay.

Công việc này khá phức tạp. Nó đòi hỏi phải nghiên cứu đầy đủ, một mặt nắm vững nguyên tắc, dựa chắc vào quan điểm của Đảng về lãnh đạo quản lý kinh tế,

quản lý Nhà nước; mặt khác, tìm hiểu thực tiễn, tổng kết kinh nghiệm, vận dụng những nguyên tắc đó vào hoàn cảnh mới hiện nay. Song, cũng không nên cầu toàn, mà vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, từng bước cải tiến để ngày càng hoàn thiện hơn.

\*

Nhìn lại 25 năm qua, chúng ta vô cùng tự hào về những thành tích của nhân dân ta và sự vững mạnh của Nhà nước ta. Nhưng càng tự hào bao nhiêu chúng ta càng thấy rõ trách nhiệm của mình nặng nề, to lớn bấy nhiêu. Trách nhiệm đó đòi hỏi Đảng ta phải vươn lên mạnh mẽ hơn nữa để ngày càng xứng đáng với vai trò người lãnh đạo xã hội, người quyết định mọi quá trình phát triển thắng lợi của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt nam.